



ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๑๕๕๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง  
ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด รัชฎา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด ที่ ศธ ๐๗๐๔๔.๐๙/๗๐๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ที่ ๒๑๙/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด ได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด ในกรณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์กับทางราชการ กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง พิจารณาแล้วจึงแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวรีณี วรรณบวร ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด
๒. นายณัฐพล วรรณิตร์บุญวงศ์ ตำแหน่ง ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด
๓. นายศรชัย เพ็ชรฉุย ตำแหน่ง ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัชฎา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

ที่ ๒๑๙/๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด ได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด ในกรณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอดมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อราชการ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด เรียงตามลำดับดังนี้

- นางสาริณี วรรณบวร ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด
- นายณัฐพล วัฒนปทุมวงศ์ ตำแหน่ง ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด
- นายศรชัย เพ็ชรฉุย ตำแหน่ง ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง